

เรื่อง แจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 กรณี การแพร่ระบาดของ โควิด-19 (Covid-19) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ในส่วนพื้นที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้เพียง 30 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่ง ตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง ก่อนเข้าที่ประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือประเทศเฝ้าระวังตามประกาศของสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของ ท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องมือ ทั้งจุดคัดกรองของส่วนอาคารที่ทางเข้าทุกจุด และจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้

4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่ บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ

5. บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะสรุปประเด็นคำถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

6. บริษัทฯ งดจัดอาหารและบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เนื่องจากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://thaizhonghua.com>) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ ท่านติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)